

Số mùa xuân năm 2023 Phát hành 1/3/2023

JAPAN INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION
Tầng 10 tòa nhà Newvalley, shinjuku 5-7-7, quận Shinjuku, Tokyo
TEL&FAX 033352-3918 <https://www.jifa.org>



Với sự hỗ trợ từ diễn giả Kanda Yoko thuộc Tổ chức phổ cập diễn thuyết Nhật Bản, thông qua các hoạt động diễn thuyết để thực hiện giao lưu văn hóa với Việt Nam.

Đồng cảm với ý nghĩa của các hoạt động dự án Phi Zero của JIFA, nên dù rất bận rộn nhưng Diễn giả Kanda Yoko(Hội trưởng Hội phổ cập diễn thuyết Nhật Bản) đã cùng học trò của mình là ông Kaguya Kanda đã tới thăm đất nước Việt Nam từ ngày 11 tới ngày 23 tháng 2, sau đó đã hỗ trợ tổ chức Diễn đàn Giao lưu văn hóa Nhật - Việt tại Hà Nội, Diễn đàn Giao lưu văn hóa Nhật-Việt Đào tạo nhân lực tại Hà Tĩnh.

Nữ diễn giả đã giới thiệu với đất nước Việt Nam những thú vị độc đáo của Diễn thuyết, là một nét văn hóa truyền thống lâu đời của xứ sở mặt trời mọc, và nhận được những trào phúng tay tán thưởng nồng nhiệt khi biểu diễn các tác phẩm 「Đậu hũ Sorai」, 「Thọ Hạn Vô」, 「Karumen」.

Diễn giả đã viếng thăm Khoa tiếng Nhật của trường Đại học quốc gia Hà Nội, tham quan công ty phái cử LOD, xem màn trình diễn các học sinh sau khi học thuộc một số đoạn văn Diễn thuyết, và có thực hiện những hoạt động giao lưu văn hóa tuyệt vời nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 đất nước Nhật Bản-Việt Nam.

Ngày 13 tháng 2, Diễn giả đã trải qua những giây phút tuyệt vời khi viếng thăm Đsq Nhật Bản tại Việt Nam và có cơ hội trình diễn trước ngài Đại sứ Takio Yamada.

Ngoài ra, bà Kanda Yoko còn tới thăm, làm sâu sắc thêm mối Quan hệ hữu nghị với trường Nhật ngữ Núi Trúc-Sugi Ryotaro, là cơ sở giao lưu văn hóa Nhật-Việt. Trong nhiều năm cơ sở đã cống hiến rất nhiều cho các hoạt động giao lưu văn hóa với đất nước Nhật Bản. Tại Hà Tĩnh, cùng với sự tham gia của các em học sinh đang được nhận hỗ trợ học bổng, các nghệ sỹ địa phương đã trình bày những điệu nhảy, khúc hát văn hóa truyền thống ví, giặm của khu vực Nghệ Tĩnh.



Tham quan Khoa tiếng Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội



<https://younu.be/ZTHOjRByUwI>



Tham quan Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (13/02)
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Takio Yamada phát biểu tại nơi ở chính thức



Tham quan thăm trường Nhật ngữ Núi Trúc Sugi Ryotaro
Tham quan Hiệp hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật



Giao lưu với thanh niên Việt Nam hướng tới Nhật Bản
Đền tâm Công ty TNHH Phát triển Nguồn Nhân lực LOD ngày 12/02/2023



Ngày 12 tháng 2 năm 2023, buổi diễn đàn giao lưu văn hóa giải trí Nhật-Việt - Thế giới của loại hình nghệ thuật truyền miệng truyền thống của Nhật Bản - đã được phát sóng trên kênh VTV1 của Việt Nam.

Trường Nhật ngữ Tsenko Hà Tĩnh



Với mong muốn được tới Nhật với tư cách là thực tập sinh trong tương lai, tại bữa giao lưu các học sinh đã biểu diễn các điệu múa dân gian truyền thống, tăng cường giao lưu.



Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh • JIFA

Đôi bên đã đồng ý cùng nhau thúc đẩy các chương trình tới Nhật lao động với chi phí thấp, tăng cường hiểu biết thêm về văn hóa Nhật Bản và giới thiệu về sức hấp dẫn của lao động Hà Tĩnh.

Ngày 16/02, JIFA đã tới thăm UBND tỉnh Hà Tĩnh, và đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND, ông Lê Ngọc Châu về chương trình 「Tới Nhật học và làm việc với chi phí thấp」, trong dự án Phi Zero.

Hai bên đã đồng ý cùng nhau thực hiện các mục tiêu trong tương lai như giới thiệu cho các công ty Nhật Bản với tư cách của người dân Hà Tĩnh, đào tạo nguồn nhân lực biết thấu hiểu những sự tốt đẹp của đất nước Nhật Bản, giảm thiểu phí tuyển dụng tới mức thấp nhất.

Các hoạt động giao lưu tại Hà Tĩnh đã được truyền thông Việt Nam đưa tin rầm rộ



Diễn đàn trao đổi văn hóa và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản-Việt Nam tại Hà Nội



Đang tuyển Hội viên • Nhà quyên góp • Nhà ủng hộ

Mong mọi người hãy cùng nhau chung sức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, quyên góp !
Từ năm 2022, phí hội viên năm đầu có thể đóng theo tháng.

	Phí gia nhập	Hội phí năm (1 người)
Hội viên pháp nhân	30,000 Yên	30,000 Yên
Hội viên cá nhân chính thức	10,000 Yên	10,000 Yên
Hội viên cá nhân hỗ trợ	5,000 Yên	5,000 Yên
Hội viên học sinh	500 Yên	1,000 Yên

※ Tiền hỗ trợ Tiền hỗ trợ học bổng (10,000 Yên 1 người)
Tiền hỗ trợ đất nước Ukraine (Tùy chọn)
Xin hãy chuyển khoản các khoản tiền như Hội phí, Tiền ủng hộ
Tên tài khoản : 特定非営利活動法人 日本国際親善協会
☆ Từ ngân hàng Yucho 記号10150 番号 98253761
☆ Từ ngân hàng khác 三井住友銀行新宿通支店
店番 661 普通 7274362

Tổ chức hoạt động Phi lợi nhuận Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản
Tầng 4 tòa nhà Newvalley, Shinjuku 5-7-7, quận Shinjuku, Tokyo
TEL & FAX +81-3-3352-3918 <https://www.jifa.org>